



TÒA GIÁM MỤC THANH HÓA

50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, Việt Nam.

Phone: (084) 2373853138. Email: vanphong.tgmth@gmail.com

Tòa Giám Mục Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2024

THƯ CHÚC TẾT GIÁP THÌN 2024

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận Thanh Hóa,

Năm Quý Mão trôi qua nhường chỗ cho Xuân Giáp Thìn đang tới, trong giờ phút linh thiêng và trang trọng của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tôi kính chúc quý cha và anh chị em một năm bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, đầy tràn ân sủng và tình yêu của Chúa Kitô.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân nhận được trong năm qua, đồng thời hướng về năm mới trong niềm hân hoan, phấn khởi và cậy trông. Xin Thiên Chúa ban cho dân tộc Việt Nam và toàn thế giới một năm an bình, phát triển về mọi lãnh vực, không chỉ kinh tế, đời sống vật chất mà thôi, nhưng còn cả về văn hoá, đạo đức, tình yêu liên đới và chiều sâu tâm linh. Đó là tâm tình sống để chúng ta bước vào năm mới Giáp Thìn 2024, năm mà Giáo Hội mời gọi mỗi người hãy tham gia mạnh mẽ vào các sinh hoạt của Giáo Hội, để phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương. Tôi ước ao trong năm mới, giáo phận Thanh Hóa chúng ta sẽ đẩy mạnh việc siêng năng đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Một cách cụ thể, anh chị em hãy gìn giữ những tờ Lộc Thánh bên mình, để có cơ hội đọc lại hàng ngày và cảm nghiệm sâu sắc hơn mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chính Lời Chúa sẽ là nền tảng cho mối hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, khi chúng ta cùng nhau cất bước trên nẻo đường loan báo Tin Mừng.

Thứ Tư mừng 5 Tết là Lễ Tro, chúng ta sẽ **ăn chay kiêng thịt** để bước vào Mùa Chay thánh. Thoạt nhìn, hai sự kiện có vẻ trái ngược nhau: Mùa Chay là thời gian tĩnh tâm và sám hối, trong khi Năm Mới là sự kiện cử hành niềm vui. Nhưng trong tầm nhìn Kitô giáo, khi chúng ta "**tống cựu nghinh tân**" (từ biệt năm cũ để chào đón năm mới), đó cũng là lúc chúng ta từ bỏ tội lỗi và con người cũ của mình, để bước vào hành trình mới tràn đầy niềm vui và hy vọng, nhờ đó chúng ta được đổi mới cuộc sống bởi tình yêu Chúa Kitô. Chính vì thế, **vui Tết** nhưng anh chị em cũng đừng để **mất chay**. Hãy coi Tết Nguyên Đán và Lễ Tro – Mùa Chay là một cơ hội vàng để làm chứng cho đức tin Công giáo được triển nở giữa lòng dân tộc.

Cuối cùng, tôi cầu chúc anh chị em tham dự các thánh lễ đầu năm mới thật sốt sắng, xin Thiên Chúa của mùa xuân bắt diệt ban cho quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em một mùa xuân mới tràn ngập tâm tình lễ hội và lòng biết ơn.

Trong tình hiệp thông và thân ái,



+ **Giuse Nguyễn Đức Cường**
Giám mục Giáo phận Thanh Hóa